



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ผู้มาประชุม

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑.	นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป่อง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒.	นายสง่า กิ่งจันทร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๓.	นายอัคเดช บุญคา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔.	นายสมคิด นุ่มขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๕.	นางวิลาวัลย์ ศิริสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖.	นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕/เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑.	นายวิศาล จันทรศาล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒.	นายวิเชียร แสงสีตรา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๓.	นายสำราญ ภูมิโคกรักษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๔.	นายอำนาจ ต้านกลางดอน	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๕.	นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.	นางนวลทิพย์ ช้างจวง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.	นายเกรียงศักดิ์ พลนิมพันธ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๘.	นางสาวรภัศรา อานันท์ธนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙.	นางสาวสำเร็จ กลิ่นหอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/เริ่มประชุม....

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยทุกท่าน ดิฉันนางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒] มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้ มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้มีสมาชิกฯ ผู้มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน จากจำนวนทั้งหมด ๖ ท่าน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธานสภาฯ

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บัดนี้ค่ะ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**ประธานสภาฯ****เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบ****๑.๑ ประกาศอำเภอลำสนธิ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ยื่นญัตติเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ในการแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เนื่องจากในห้วงเดือนมิถุนายน ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้

/ดังนั้น...

ดังนั้น สภามงคลการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ร้องขอต่อนายอำเภอลำสนธิ เพื่อพิจารณาเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน และนายอำเภอลำสนธิ ได้อนุมัติการประชุมดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ลำดับต่อไปดิฉันขอมอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่าน ประกาศอำเภอลำสนธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ในการแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ ต่อนายอำเภอลำสนธิ ขอให้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

นายอำเภอลำสนธิ พิจารณาเห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงนามโดย นายประสานมิตร อมระรักษ์ นายอำเภอลำสนธิ

ประธานสภาฯ

๑.๒ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดิฉันขอมอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ขอ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ซึ่งอำเภอลำสนธิได้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๙ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงนามโดย นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ประธานสภา

๑.๓ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิศาล จันทรสาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

รายการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ดังนี้
รายการเดิม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ สายไร่นายรส สรรพการ ผิวจรรยาจกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

รายการใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ สายไร่นายรส สรรพการ ผิวจรรยาจกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท

(หมายเหตุ ขนาด ความยาว น้อยกว่าแผน แต่ราคากลางเกินเพราะราคาน้ำมันขึ้น)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่แล้ว

๒.๑ พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตาม
สำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ครั้งที่แล้ว

๒.๑ พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อย (รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ เสนอผลการตรวจรายงานการประชุมให้
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ

**นายสง่า กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
ประธานกรรมการฯ**

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รับแจ้งจากเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย ให้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุม
ที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม เพื่อให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทราบ ให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในระเบียบวาระที่ ๒

๒.๑ พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อย (รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว

ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมแจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจและให้ทำสำเนารายงานการประชุม
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น

/การแก้ไข...

การแก้ไขย่อคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาน้อย แห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาน้อย เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ค่ะ

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ค่ะ
ที่ประชุม	ไม่มีการเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม
เลขานุการสภาฯ	ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กันมาพอสมควรแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ผ่านมา จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ โดยขอให้สมาชิกสภาฯ โปรดยกมือขึ้นค่ะ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด ๖ ท่าน ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน - รับรอง ๖ ท่าน - งดออกเสียง - ท่าน
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>เรื่องเพื่อพิจารณา</u>
ประธานสภาฯ	๓.๑ การรายงานสถานะทางการเงิน – การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การรายงานสถานะทางการเงิน – การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดิฉันขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

/นางนวลทิพย์...

นางนวลทิพย์ ช้างจวง ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนวลทิพย์ ช้างจวง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงเรื่องสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานะการเงินการคลังเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระต่อไป

ข้อมูลฐานะทางการเงินการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ๒๒,๙๘๔,๒๗๕.๕๐ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ (๔,๗๘๐,๖๙๐.๐๐) บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

(๑๘,๒๐๓,๕๘๕.๕๐) บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน (๑,๘๙๙,๐๐๐.๐๐) บาท

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ (๑,๘๙๙,๐๐๐.๐๐) บาท

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้กักกันแล้ว ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๑๓,๐๔๑.๐๐ บาท

๑๗๔,๐๔๑.๐๐ บาท

คงเหลือยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๖,๔๗๘,๖๒๖.๕๐ บาท

สถานะการเงินการคลังเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระต่อไป

(ตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงิน การคลัง และยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอ หรือที่จะสอบถาม และมีข้อที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

ที่ประชุม ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ๓.๒ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอญัตติเพื่อสภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ขอเรียนเชิญนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญคะ

/นายก...

นายก อบต.๗

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิศาล จันทรรตล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จึงเสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับแจ้งจากอำเภอลำสนธิ ผ่านจังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย เรื่องสถานการณ์ความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน (VUCA World) ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและระบบการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งยาสมุนไพรมีเป็นอีกหนึ่งความหวัง และประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรมหาหลาย มีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรมีเป็นยารักษาโรคมายาวนาน เป็นผลให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว แต่หากนำสมุนไพรมีมาใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะสมแล้ว จากคุณประโยชน์อาจกลายเป็นโทษ การมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรมีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรมี เจริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้กับประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ

รภัสสา อานันท์ธนา
(นักวิเคราะห์ฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี

/พ.ศ. ๒๕๖๖...

พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งบัดนี้ได้มีการจัดทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารตามไปด้วยนะคะ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมเกษตร

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ	ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกอบกับเอกสารร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว								
ที่ประชุม	ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยพิจารณาด้วย ความรอบคอบตามระเบียบที่ได้วางไว้อย่างละเอียดเป็นเวลานานพอสมควร								
ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น ท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น								
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด</td> <td>๖ ท่าน</td> </tr> <tr> <td>- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม</td> <td>๖ ท่าน</td> </tr> <tr> <td>- เห็นชอบ</td> <td>๖ ท่าน</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>- ท่าน</td> </tr> </table>	- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด	๖ ท่าน	- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม	๖ ท่าน	- เห็นชอบ	๖ ท่าน	- งดออกเสียง	- ท่าน
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด	๖ ท่าน								
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม	๖ ท่าน								
- เห็นชอบ	๖ ท่าน								
- งดออกเสียง	- ท่าน								
ประธานสภาฯ	สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์								
นายก อบต.ฯ	ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาน้อย ที่เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖								

ระเบียบวาระที่ ๔**ประธานสภาฯ****ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่****๔.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)**

ก่อนที่จะพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ข้อ ๘๙ วรรค ๒ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ ขอเรียนเชิญคะ

นายก อบต.ฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนายอำเภอลำสนธิได้อนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

/ปรากฏว่า...

ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะนำไปจัดทำบริการสาธารณะ มีจำนวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบให้ช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนสัญจร ถนนลำเลียง การเกษตร และอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการตรวจสอบและเห็นว่ามี ความเสียหายและเดือดร้อนจริง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล รวมถึงอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องดำเนินกิจการที่ทำเพื่อบำบัดทุกข์ กิจการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อนำไปดำเนินโครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชน คณะบริหารจึงได้นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อจะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี หลักการ

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๒๘,๐๐๐.- บาท แยกตามรายละเอียดดังนี้

เหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้รับการอนุมัติมี ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย และมีความจำเป็นที่จะจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาน้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มียอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเรียนรายงานสถานะ การเงินการคลังให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแล้ว

ยอดเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สามารถนำไปจ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๑๖,๔๗๘,๖๒๖.๕๐ บาท จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องนำเงินสะสม เพื่อนำไปดำเนินโครงการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรงเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และไม่อาจรอจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ และเป็น โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) และมีเงิน สะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานมีก่อให้เกิดผลกระทบกับฐานะทางการคลังในระยะยาว อีกทั้งได้กักเงินสะสมไว้แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดทำงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๗ โดยอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ข้อ ๘๘ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้า ของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม โดยทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี

การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้อ่อนอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ช่วยพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แต่ละโครงการฯ เสนอเพื่อพิจารณาจากสภาฯ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้ รายละเอียดงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จังหวัดลพบุรี รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

๑. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างรั้ว ขนาดความยาว ๙๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมบานประตู ๑.๐๐ บาน ขนาด ๔.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.เขาน้อย กำหนด งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการศึกษา

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ

/มติที่...

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน
 - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
 - อนุมัติฯ ๖ คะแนนเสียง
 - ไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียง
 - งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง
- นายก อบต.ฯ** **๒. กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการล้อมรั้วลวดหนาม บ่อขยะ บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ ความยาวโดยรอบบ่อขยะ ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ลวดหนาม ๖.๐๐ ชั้น งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ประธานสภาฯ** ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน
 - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
 - อนุมัติฯ ๖ คะแนนเสียง
 - ไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียง
 - งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง
- นายก อบต.ฯ** **๓. กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑

/โดยการ...

โดยการฉาบผิวปรับระดับพื้น กว้าง ๒๐.๐๐ x ๒๐.๐๐ โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการศึกษา

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวว่า

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด | ๖ ท่าน |
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม | ๖ ท่าน |
| - อนุมัติฯ | ๖ คะแนนเสียง |
| - ไม่อนุมัติ | ๐ คะแนนเสียง |
| - งดออกเสียง | ๐ คะแนนเสียง |

นายก อบต.ฯ

๔. . กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรังค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวว่า
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด | ๖ ท่าน |
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม | ๖ ท่าน |
| - อนุมัติฯ | ๖ คะแนนเสียง |
| - ไม่อนุมัติ | ๐ คะแนนเสียง |
| - งดออกเสียง | ๐ คะแนนเสียง |
- นายก อบต.ฯ** **๕. . กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ สายเข้าฝายปรางค์น้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑) งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ประธานสภาฯ** ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวว่า
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด | ๖ ท่าน |
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม | ๖ ท่าน |
| - อนุมัติฯ | ๖ คะแนนเสียง |
| - ไม่อนุมัติ | ๐ คะแนนเสียง |
| - งดออกเสียง | ๐ คะแนนเสียง |
- นายก อบต.ฯ** **๖. กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนางชุมสาย มาฟู โดยการ เปลี่ยนถังเก็บน้ำที่ชำรุด จำนวน ๔.๐๐ ถัง ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และเปลี่ยนระบบท่อดูด น้ำประปาที่ชำรุด ตามที่ อบต.เขาน้อยกำหนด งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติขอมติสภาฯ ค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวว่า

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด | ๖ ท่าน |
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม | ๖ ท่าน |
| - อนุมัติฯ | ๖ คะแนนเสียง |
| - ไม่อนุมัติ | ๐ คะแนนเสียง |
| - งดออกเสียง | ๐ คะแนนเสียง |

นายก อบต.ฯ

๗. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนายแซม ชิงโพธิ์ โดยการ เปลี่ยนถังเก็บน้ำที่ชำรุด จำนวน ๒.๐๐ ถัง ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และเปลี่ยนระบบท่อดูด น้ำประปาที่ชำรุด ตามที่ อบต.เขาน้อยกำหนด งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

/ประธาน...

ประธานสภาฯ	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน - อนุมัติฯ ๖ คะแนนเสียง - ไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียง - งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง
นายก อบต.ฯ	๘. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสาคร โมพา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒] - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประธานสภาฯ	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน - อนุมัติฯ ๖ คะแนนเสียง - ไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียง - งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง

/นายก...

นายก อบต.๖

๙. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายนม มุ่งกลาง ผิวจระจกรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภา เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวว่า

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด | ๖ ท่าน |
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม | ๖ ท่าน |
| - อนุมัติฯ | ๖ คะแนนเสียง |
| - ไม่อนุมัติ | ๐ คะแนนเสียง |
| - งดออกเสียง | ๐ คะแนนเสียง |

นายก อบต.๖

๑๐. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายเข้ากลุ่มบ้านนายสำเร็จ ศรีจันทน์ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร(ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

/ประธาน...

ประธานสภาฯ	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน - อนุมัติฯ ๖ คะแนนเสียง - ไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียง - งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง
นายก อบต.ฯ	๑๑. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ สายไร่นายรส สรรพากร ผิวจรรยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒] - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๖๒ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประธานสภาฯ	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน - อนุมัติฯ ๖ คะแนนเสียง - ไม่อนุมัติ ๐ คะแนนเสียง - งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง

นายก อบต.๖

๑๒. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสมพงษ์ ทอนพลกรัง – ไร่नावิเชียร แสงสีตรา – วัดถ้ำสุพรรณคูหา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๔๙ ลำดับที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภา เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันขอมติสภาฯ ค่ะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าว

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด | ๖ ท่าน |
| - จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม | ๖ ท่าน |
| - อนุมัติฯ | ๖ คะแนนเสียง |
| - ไม่อนุมัติ | ๐ คะแนนเสียง |
| - งดออกเสียง | ๐ คะแนนเสียง |

นายก อบต.๖

๑๓. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างระบบประปาถังแรงดัน บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ กลุ่มซอยเจริญสุข ขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด ๑.๕ HP งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒]

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

/ประธาน...

ประธานสภาฯ	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้เสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีดิฉันขอมติสภาฯ ค่ะ										
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการดังกล่าวฯ</p> <table border="0"> <tr> <td>- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด</td> <td>๖ ท่าน</td> </tr> <tr> <td>- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม</td> <td>๖ ท่าน</td> </tr> <tr> <td>- อนุมัติฯ</td> <td>๖ คะแนนเสียง</td> </tr> <tr> <td>- ไม่อนุมัติ</td> <td>๐ คะแนนเสียง</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>๐ คะแนนเสียง</td> </tr> </table>	- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด	๖ ท่าน	- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม	๖ ท่าน	- อนุมัติฯ	๖ คะแนนเสียง	- ไม่อนุมัติ	๐ คะแนนเสียง	- งดออกเสียง	๐ คะแนนเสียง
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด	๖ ท่าน										
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม	๖ ท่าน										
- อนุมัติฯ	๖ คะแนนเสียง										
- ไม่อนุมัติ	๐ คะแนนเสียง										
- งดออกเสียง	๐ คะแนนเสียง										
นายกฯ อบต.	ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) รวมทั้งหมด ๑๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๒๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)										
ประธานสภาฯ	<p>ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถาม โปรดยกมือและสอบถามได้ค่ะ</p> <p>- เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)</p>										
มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๒๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)</p> <p>ด้วยคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน ๖ คน</p> <table border="0"> <tr> <td>- อนุมัติ</td> <td>จำนวน ๖ คน</td> </tr> <tr> <td>- ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน - คน</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน - คน</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	- อนุมัติ	จำนวน ๖ คน	- ไม่อนุมัติ	จำนวน - คน	- งดออกเสียง	จำนวน - คน	-			
- อนุมัติ	จำนวน ๖ คน										
- ไม่อนุมัติ	จำนวน - คน										
- งดออกเสียง	จำนวน - คน										
-											
ประธานสภาฯ	<p>๔.๑ ญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ</p>										

นายก อบต.๗

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิศาล จันทร์ศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามภารกิจในบางรายการที่มีความจำเป็นแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อย ได้มีหนังสือแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ดังนั้นจำเป็นต้องโอนงบประมาณในรายการที่ตั้งไว้แล้วใช้จ่ายไม่หมดมาตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายได้

ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ เรื่องการโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ บัญญัติว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

(๑) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ราคาเครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท

โอนลด จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๘๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๖,๐๐๐ บาท ก่อนโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๙๖,๖๒๐ บาท โอนลด ๑๙,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน ๗๗,๖๒๐ บาท

(๒) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ราคา ๕๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

โอนลด จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๘๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๖,๐๐๐ บาท ก่อนโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๗๗,๖๒๐ บาท โอนลด ๕๙,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน ๑๘,๖๒๐ บาท

/(๓) โอนไป...

(๓) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนราคารวมติดตั้งแบบแขวน ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

โอนลด จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๘๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๔๐๙,๖๔๐ บาท ก่อนโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๘๕๐,๙๔๙.๓๖ บาท โอนลด ๔๕,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน ๘๐๕,๔๔๙.๓๖ บาท

(๔) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (แบบแคร์สัน) ราคา ๒๔,๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง

โอนลด จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (แบบแคร์ยาว) ตั้งงบประมาณไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท ก่อนโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนหมดไป

โอนลด จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๙๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดบุคลากร ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๔๙๙,๑๔๐ บาท ก่อนโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๘๔๒,๙๒๐ บาท โอนลด ๑,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน ๘๔๑,๙๒๐ บาท

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม ดิฉันขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายในรายการเดิม

/- จำนวน...

- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
- เห็นชอบ ๖ คะแนนเสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ คะแนนเสียง
- งดออกเสียง ๐ คะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ

ด้วยระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารจะนำเสนอในที่ประชุมขอเชิญเสนอได้ ค่ะ

ส.อบต.เอมอรฯ

ดิฉันขอแจ้งเรื่อง

- ถังน้ำประปาสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ชำรุด มีความเสียหายทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ

ส.อบต.อัคเตชฯ

กระผมขอแจ้งเรื่อง

- ถังน้ำประปาสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ไม่มีฝาปิดทำให้น้ำไม่สะอาด ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ

ประธานสภาฯ

ดิฉันขอให้ทุกหมู่บ้านทำการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาสาธารณะของหมู่บ้านค่ะ

นายก อบต.ฯ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีงบประมาณพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาขอให้ทุกท่านทำการสำรวจความเสียหาย จะได้ให้ส่วนช่างโยธาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วนต่อไปครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จะสอบถามหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ.....**เอมอร ยอดสุรินทร์**.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

/เรียน...

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาได้บันทึก รายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตรวจแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ทำการตรวจรายงาน การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....๑๖.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า กิ่งจันทร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๓


(ลงชื่อ).....อัครเดช บุญคา.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอัครเดช บุญคา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....วิลาวัลย์ ศิริสุข.....กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นางวิลาวัลย์ ศิริสุข)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป่อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

